

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ การประชุมรับฟังความคิดเห็นธนาคารขยะตำบลตะบิ้ง หมู่ ๖ บ้านขามเยาะมาตี

๑. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

การประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งธนาคารขยะตำบลตะบิ้ง หมู่ ๖ บ้านขามเยาะมาตี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้งได้เชิญตัวแทนหมู่บ้านจากหมู่ที่ ๖ บ้านขามเยาะมาตี ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยมีนายมะนอลี สาเระ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ นายอับดุลเลาะ หะยีสาอิ โต๊ะอิหม่าม ม.๖ นายดอรรแม เจ๊ะเต๊ะ สมาชิกสภา อบต.ม.๖ นางรอฮานิง ตือมาลี ประธาน อสม. ม.๖ นางสาวปีสะ เจาะแฉ นางสาวอาชีชะ หะยีสาอิ นางสาวซาอิต๊ะ หะยีสาอิ ตัวแทน อสม.ม.๖ นางสาวราตี๊ะ วาแมง นายมะลิรอยุดิง สาเมาะ ตัวแทนภาคประชาชน ม.๖ นายสามัน ดอเลาะ ผอ.รพ.สต. ตะบิ้ง นายมามู ยูโซะ รองนายก อบต.ตะบิ้ง และเจ้าหน้าที่ อบต.ตะบิ้ง จำนวน ๔ คน และ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เรื่องการขับเคลื่อนธนาคารขยะ โดยจะขอพื้นที่บ้านขามเยาะมาตี หมู่ที่ ๖ เป็นพื้นที่นำร่อง

๓. ผลจากการมีส่วนร่วม

กระทรวงมหาดไทยได้เริ่ม Kick-Off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (RecyclableWaste Bank) พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดการขยะมูลฝอย เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนได้มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ ๓ช (๓Rs) คือ ใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) พร้อมทั้งรณรงค์สร้างความรับรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในทุกพื้นที่มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลหรือไปขาย เพื่อให้มีรายได้สู่ชุมชน และพัฒนาสู่การจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมและรับซื้อขยะรีไซเคิลจากประชาชน อันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและนำรายได้ไปจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่างๆ โดยทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง จะขอพื้นที่บ้านขามเยาะมาตี หมู่ที่ ๖ เป็นพื้นที่นำร่อง เรื่องการขับเคลื่อนธนาคารขยะ ซึ่งการจัดตั้งธนาคารขยะให้เป็นรูปธรรม ได้มีการแบ่งระยะการดำเนินการขับเคลื่อนฯ เป็น ๓ ระยะ

ระยะที่ ๑ อันดับแรกให้มีการสำรวจข้อมูลขยะมูลฝอยระดับครัวเรือนของหมู่บ้าน ซึ่งทาง อบต.ตะบิ้งจะมีทีมเข้ามาช่วยในการสำรวจข้อมูลขยะมูลฝอยระดับครัวเรือนให้

ระยะที่ ๒ มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ จึงได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งธนาคารขยะในพื้นที่ขึ้น

ระยะที่ ๓ ต้องมีคำสั่งแต่งตั้งและประกาศจัดตั้งคณะทำงานธนาคารขยะในระดับหมู่บ้าน

นายอับดุลเลาะ หะยีสาอิ โต๊ะอีหม่าม ม.๖ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดหาสถานที่เพื่อจัดทำธนาคารขยะ โดยโต๊ะอีหม่ามเสนอ คือ ที่มัสยิด ม.๖ บ้านฆาเยาะมาตี และมีประเด็นเกี่ยวกับในเรื่องการจัดการบริการในเรื่องเวลาในการขายขยะ จะแบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ เดือนละ ๒ ครั้ง

๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ได้นำผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของการจัดตั้งธนาคารขยะ โดยอันดับแรกทาง อบต. จะมีการจัดตั้งคณะทำงานธนาคารขยะในระดับหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ชุมชนและครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ คณะทำงานดังกล่าวมีหน้าที่ รับผิดชอบจัดหาสมาชิก รับสมัครสมาชิก จัดทำทะเบียนสมาชิกและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จัดทำแบบฟอร์มใบสมัครและสมุดฝากประสานงานกับสมาชิก แบ่งภาระหน้าที่ แบ่งตารางเวลาในการรับซื้อขยะตามหมู่บ้าน จัดทำระบบการนำฝากขยะอย่างชัดเจนอำนวยความสะดวกในการเดินทางนำขยะมาขายให้กับทางธนาคารขยะในพื้นที่คณะโดยใช้สถานที่มัสยิดฆาเยาะมาตี ม.๖ เป็นที่ตั้งของธนาคารขยะตามที่ผู้นำชุมชนได้เสนอไว้



